

1 Điều đầu tiên tôi có thể nói đó là tôi thấy trong cuộc đời của Chúa Jêsus, Đấng Cứu Thế một sự khiêm
 2 nhường sâu sắc. Trái lại thì loài người trong sâu thăm về cơ bản đều kiêu ngạo...kiêu ngạo về nhiều thứ...về
 3 chủng tộc, dòng dõi, gia thế, học vấn, về ngoài, sự thông minh, khả năng, tài năng, khả năng thiên bẩm, địa
 4 vị, có thể là nhà hay xe, những người bạn có tầm ảnh hưởng...nó có thể là bất kỳ thứ gì.

5
 6 Nhưng khi Chúa Jêsus đến trên thế giới này, Ngài đã chọn nơi thấp kém nhất mà một người có thể chọn.
 7 Ngài đến như một đày tớ cho tất cả mọi người, dù Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là Chúa trong thân hình con
 8 người. Đó cũng là nơi tôi thấy được sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.

9
 10 Tôi biết tôi có thể thấy sự vĩ đại của Thượng Đế qua công việc sáng tạo của Ngài. Những ngôi sao...các
 11 hành tinh...tinh thể băng...sóng phát thanh là những thứ mắt tôi không thể thấy...tất cả mọi thứ đều nói lên
 12 sự kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Nhưng với một người đọc Kinh thánh...người đi theo Chúa Cứu Thế
 13 Jêsus...sự vĩ đại của Chúa Trời không được thấy qua sự kỳ vĩ của vũ trụ. Mà nó được thấy qua sự khiêm
 14 nhường khi Đức Chúa Trời đã đến trên trái đất trong thân hình con người...tự bỏ đi đặc ân và quyền năng
 15 mình có trong địa vị của Thượng Đế để trở nên một con người giữa loài người đầy tội lỗi. Kinh thánh nói
 16 trong sách Giăng 1:14 “Ngôi Lời trở nên thân xác và ở giữa chúng ta. Và chúng ta đã nhìn ngắm vinh quang
 17 của Ngài.” Và đó là vinh quang còn lớn hơn vinh quang được nhìn thấy qua tạo vật của Chúa như mặt trời,
 18 mặt trăng và các vì sao. Đức Chúa Trời đã đến thế giới và ở giữa chúng ta như một con người.

19
 20 Ngài không đến theo kiểu bề trên chiếu cô kẻ cả như người ban ơn...kiểu như Ngài thể hiện mình là Đức
 21 Chúa Trời “cao cả” chịu giáng mình xuống ở cùng với chúng ta. Không, Ngài đến thật sự khiêm nhường, tự
 22 hòa mình với loài người trong mọi cách. Kinh thánh nói: “Ngài đã trở nên như anh em của Ngài theo mọi
 23 cách.” Và cho đến khi nào tôi thấy được vinh quang của Chúa thể hiện qua sự khiêm nhường của Ngài thì
 24 tôi sẽ thấy vinh quang trong đức khiêm nhường ấy còn lớn hơn bội phần, thậm chí còn hơn những phép lạ
 25 Chúa Jêsus đã làm khi còn ở trên đất.

26
 27 Và đây là lĩnh vực trước nhất tôi cần phải thấy cách thức Chúa muốn tôi sống. Tôi thấy một tấm gương
 28 trong cuộc sống của Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một tấm gương về cách Chúa muốn tôi sống
 29 theo. Trong Chúa Jêsus, Đấng Cứu Thế không có một hạt bụi của sự kiêu ngạo nào. Ngài không bao giờ đặt
 30 mình lên trên người khác. Ngài không bao giờ khiến người khác sợ Ngài như thể là người nào đó cao cấp
 31 hơn họ. Ngài đứng là cao trọng hơn tất cả mọi người. Xét cho cùng thì Ngài là Đấng tạo nên họ...Thượng
 32 Đế toàn năng. Nhưng Ngài đã giấu mọi vinh quang đó. Những điều đó được giấu trong thân xác mà Ngài
 33 mặc lấy. Và Ngài sống như bất kỳ người bình thường nào khác. Ngài xưng mình là “Con Người” có nghĩa
 34 “Ta chỉ là một người bình thường.” Và tại đó tôi thấy được sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ngài khiêm
 35 nhường...và Chúa muốn tôi sống trong sự khiêm nhường.

36
 37 Trong bài học trước, tôi đã xem xét về việc điều ác đã bước vào trong cõi vũ trụ như thế nào...qua Lucifer,
 38 thiên sứ trưởng của các thiên sứ muốn tôn cao bản thân trong sự kiêu ngạo. Bởi vì nó hoàn hảo cả trong vẻ
 39 đẹp và sự khôn ngoan nên Lucifer bắt đầu kiêu ngạo về điều đó. Nó tìm cách tiến cao hơn và thậm chí đưa
 40 mình cao hơn cả Đức Chúa Trời. Và ngay khi ý tưởng đó bước vào lòng của Satan thì Đức Chúa Trời ngay
 41 lập đuổi nó ra khỏi thiên đàng. Ngài luôn chống lại sự kiêu ngạo bất kể khi nào Ngài thấy điều đó. Kinh
 42 thánh nói: “Chúa chống lại người kiêu ngạo.” Nếu tôi là một người kiêu ngạo...thì bất kể tôi có đang kiêu
 43 ngạo vì cái gì...tôi sẽ thấy Chúa luôn chống lại tôi. Từ “chống lại” trái nghĩa với hỗ trợ. Chúa không hỗ trợ
 44 cho người kiêu ngạo. Không chỉ như vậy mà Ngài chống lại...Ngài chiến đấu với điều đó. Và vì thế mà
 45 Satan đã bị đuổi đi. Trên thiên đàng không thể có sự kiêu ngạo. Và khi Satan bị đuổi xuống và loài người
 46 được tạo dựng, Satan cũng đã quyết định lây nhiễm cho loài người với cùng một kiểu kiêu ngạo mà nó đã bị
 47 nhiễm. Lúc này loài người bị lây nhiễm sự kiêu ngạo này. Tất cả trẻ em được sinh ra trên thế giới này đều
 48 sinh ra bị lây nhiễm sự kiêu ngạo và đó là lý do vì sao từ lúc tôi được sinh ra, tôi đã bắt đầu chiến đấu để
 49 khẳng định và tìm lợi ích cho bản thân.

50
 51 Và để cứu loài người khỏi vật lộn với sự kiêu ngạo này, Chúa Jêsus đã đến, hạ mình...để cứu chuộc loài
 52 người khỏi chất độc này. Giống như tội lỗi của tôi bắt nguồn từ sự kiêu ngạo của Lucifer...tất cả mọi tội lỗi
 53 đều bắt nguồn từ sự kiêu ngạo của Lucifer...thì tương tự sự cứu chuộc bắt nguồn từ Chúa Jêsus, Đấng Cứu

54 Thế đã hạ mình. Hãy để ý, có hai tinh thần hoàn toàn trái ngược đang hoạt động trên thế giới này. Tôi cần
 55 phải hiểu được nó. Có tinh thần kiêu ngạo...luôn tìm cách đưa bản thân cao hơn...dìm người khác
 56 xuống...cho thấy tôi là lớn hơn. Và còn lại là tinh thần khiêm nhường của Chúa Jêsus...luôn cố gắng tìm
 57 cách hạ mình.

58
 59 Nên để thấy tôi có tâm trí, cách nghĩ giống Chúa Jêsus trong cuộc sống của mình hay không rất dễ. Tôi có
 60 tinh thần khiêm nhường của Ngài bao nhiêu thì tôi có tâm trí của Chúa Cứu Thế Jêsus bấy nhiêu. Đó là một
 61 thước đo sự trưởng thành thuộc linh không thể sai lầm. Nếu tôi đang trưởng thành trong sự khiêm nhường,
 62 có nghĩa tôi đang trưởng thành thuộc linh. Chỉ thế thôi...không cần hơn vậy...trưởng thành thuộc linh không
 63 phải là khi tôi trưởng thành hơn về kiến thức Kinh thánh. Rất nhiều người nghĩ trưởng thành thuộc linh phải
 64 là tôi trưởng thành hơn trong sự hiểu biết Kinh thánh...tôi trưởng thành hơn vì trở nên hữu ích hơn...tôi
 65 trưởng thành hơn vì phục vụ ở đây, ở kia và ở tất cả mọi nơi. Ồ, đó chưa phải là thước đo không thể sai lầm.
 66 Nếu thế tôi có thể đã phạm sai lầm. Có rất nhiều người phục vụ Chúa nhưng không thật sự tăng trưởng thuộc
 67 linh. Họ năng động hơn, nhưng họ không thực sự tăng trưởng thuộc linh. Người tăng trưởng thuộc linh sẽ
 68 luôn trở nên khiêm nhường hơn.

69
 70 Khi tôi nhìn vào Chúa Jêsus...tại chính sự kiện Chúa từ thiên đàng đến trên đất...Thượng Đế...trở thành con
 71 người thôi cũng đủ là một minh chứng về sự khiêm nhường nhưng Ngài chưa dừng ở mức đó. Khi Ngài trở
 72 thành một con người, Ngài khước từ làm vua. Nếu Chúa Jêsus từ thiên đàng đến và đã trở thành một vị vua
 73 vĩ đại nhất trên đất thì đó hẳn vẫn là một sự khiêm nhường vì đó vẫn là một bước hạ thấp bản thân với Đức
 74 Chúa Trời để trở thành một vị vua trên đất. Nhưng điều kỳ diệu ấy là Chúa Jêsus đã bước một bước xa hơn.
 75 Ngài khước từ địa vị của vua. Đã có lúc người ta cố gắng lập Ngài làm vua nhưng Ngài lánh xa khỏi họ.

76
 77 Khi Ngài trở thành một con người, Ngài hạ thấp bản thân và trở thành đầy tớ cho mọi người. Ngài trở nên
 78 như một nô lệ. Ngài thường nói với các môn đồ của mình: “Ta không đến để các con phục vụ ta. Ta đến để
 79 phục vụ các con.” Đức Chúa Trời là như thế. Bản chất của Đức Chúa Trời là phục vụ và ban phước cho
 80 người khác. Và tôi càng có thêm nhiều bản chất của Chúa bên trong mình thì tôi sẽ càng như thế nào?...Tôi
 81 sẽ càng tìm cách phục vụ và chúc phước cho những người khác. Tôi sẽ không tìm cách nâng cao chính
 82 mình...cho mình là lớn. Thật không may, hãy xem thậm chí giữa vòng những người tự gọi mình là người đi
 83 theo Chúa Jêsus vẫn thường có tinh thần tự đề cao bản thân. Tinh thần đó trái ngược với tinh thần của Chúa
 84 Cứu Thế. Chúa Jêsus không bao giờ đề cao chính mình. Ngài bảo các môn đồ đừng chạy theo tước hiệu
 85 nhưng phải là có tinh thần anh em...giống như tất cả mọi người. Các con ở đây để phục vụ lẫn nhau. Chúa
 86 Jêsus đã minh chứng bằng cuộc sống của Ngài rằng vị trí, sự giàu có, những thành công, vị thế gia
 87 đình...của một người chẳng có giá trị gì hết. Chỉ duy nhất sự khiêm nhường mới xác định giá trị của tôi
 88 trong mắt Đức Chúa Trời.

89
 90 Hãy xem xét một thực tế. Tôi không bao giờ chọn được sinh ra ở trong gia đình nào. Tôi không chọn mình
 91 sinh ra trong gia đình nào đúng không? Tôi có thể nói đó là một sự ngẫu nhiên...hoàn toàn nằm ngoài sự lựa
 92 chọn của tôi. Tôi không bao giờ lựa chọn sinh ra trong gia đình nào. Tôi được sinh ra ở một đất nước tôi
 93 không lựa chọn...trong hoàn cảnh tôi không lựa chọn. Nhưng chỉ có một người sinh ra trên thế giới này có
 94 khả năng lựa chọn và xác định từ trước nơi nào mình sẽ sinh ra...khi nào sinh ra...sinh ra tại đâu...sinh ra
 95 tại chỗ nào ở thành phố nào...tại gia đình nào...mọi thứ. Người đó là Chúa Cứu Thế Jêsus. Từ thiên đàng,
 96 Ngài có thể lên kế hoạch cho ca sinh của mình một cách hoàn hảo...ngày chính xác...giờ chính xác...địa
 97 điểm chính xác...gia đình chính xác. Và Chúa Jêsus đã lựa chọn gì? Ngài lựa chọn một gia đình thợ mộc
 98 không tiếng tăm nghèo khó...lớn lên tại một nơi gọi là Na-xa-rét, là vùng đất có tiếng không tốt của
 99 Israel...và đó là một gia đình rất nghèo. Giô-sép là một người thợ mộc. Không chỉ như vậy, Chúa Jêsus cũng
 100 là người có thể xác định chính xác nơi nào mình sinh ra. Và Ngài đã lựa chọn nơi nào? Tại máng cỏ...một
 101 máng cỏ thấp hèn nơi có mấy con lừa và bò được giữ tại nơi bần thiêu. Đó là nơi Chúa đã chọn. Và trong
 102 sách Ma-thi-ơ chương 1, tôi đọc thấy rằng Chúa Jêsus đã chọn một dòng họ có một người đàn bà tên Ta-ma,
 103 người đã tội tà dâm với bố chồng mình. Một người khác trong dòng họ đó là Ra-háp, một gái điếm ở thành
 104 Giê-ri-cô. Một người khác là Ru-tơ – dòng dõi của người Mô-áp, người được sinh ra vì loạn luân. Tại sao
 105 Chúa Jêsus lại lựa chọn một dòng tộc thấp và một nơi thấp kém như thế để sinh ra? Bởi vì Ngài muốn bước
 106 xuống dưới chúng ta để phục vụ chúng ta.

107

108

Hãy nhớ, đây là bản chất Đức Chúa Trời muốn tôi có...hạ mình thấp hơn người khác...để phục vụ họ và chúc phúc cho họ.

109